



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205 ๑

www.nacc.go.th

ป.ป.ช. ผสานพลังกับหน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยง ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุน เครือข่ายการป้องกันการทุจริตแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงด้านทุจริต เป็นโครงการต้นน้ำสู่การขยายความร่วมมือ เพื่อวางกรอบแนวทางตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์กรพอเพียงด้านทุจริต หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ 1 ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมข้อสัตย์สุจริต โดยมี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ผลักดันการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่สอดคล้องกับประเด็นการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยมุ่งเน้น "เรื่องสินบน" อย่างจริงจัง บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันให้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตตามกรอบตัวชี้วัดตามแผนแม่บท” โดย นางวาริณี สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อด้วยการบรรยายเพื่อเชื่อมโยงภารกิจการทำงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความข้อสัตย์สุจริต ต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งหมด นำเสนอโดย นางสาวรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักด้านทุจริตศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อประชาชนทั้งหมด นำเสนอโดย นางวิริดา ต้นบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต

จากนั้นเป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มย่อยตามตัวชี้วัด 1.1 – 1.2 ในการร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือ กำหนดความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการป้องกันการทุจริต เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการ และทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย

“ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สำนักงาน ป.ป.ช.



Office of the National Anti – Corruption Commission
361 Nonthaburi Rd., Tha-sai District, Amphur Muang, Nonthaburi 11000, Thailand
Nacc Hotline 1205

Website



Facebook

